

TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN VĂN ĐIỂN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VINH DANH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KÌ THI VÀO 10 THPT VÀ HỌC SINH CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC CAO NHẤT LỚP 6 NĂM HỌC 2023 – 2024

Cái rễ của học tập thì đắng cay nhưng hoa quả của nó thì ngọt ngào” - Ngạn ngữ Hi Lạp

Kì thực, những quả ngọt được hái của ngày hôm nay trước tiên nó chỉ là hạt mầm nhỏ bé được gieo vào lòng đất của ngày hôm qua, tự nó phải vượt bao khắc nghiệt để vươn mình tìm ánh sáng. Điều gì làm nên những kì diệu đó: là ước mơ, đam mê, là hoài bão, nghị lực, là hi sinh thầm lặng, vô bờ. Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 đã ghi dấu của cả một hành trình vượt lên áp lực, chông gai ấy của Thầy và trò trường THCS Thị trấn Văn Điển

Để ghi nhận kịp thời những công hiến, tâm sức của Thầy và trò trong kì thi vào lớp 10 THPT, HS có kết quả học tập cấp tiểu học cao nhất lớp 6, sáng ngày 26/7/2023, hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đã tổ chức chương trình vinh danh, trao thưởng các em học sinh và các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc.

Đến tham buổi Lễ vinh danh có đại diện BGH Nhà trường cô giáo Trương Thị Quý Hoa, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường. Về phía đại diện BPH có Ông Nguyễn Chinh Công Trưởng Ban Đại diện CMHS Nhà trường; Ông Trần Văn Hùng Phó Ban đại diện CMHS Nhà trường cùng các bậc phụ huynh trong ban đại diện CMHS trường; Các bậc phụ huynh của các em học sinh có kết quả học tập cấp tiểu học cao nhất khối 6, các thầy cô giáo giảng dạy khối 9, 21 lượt học sinh lớp 9 năm học 2023 - 2024 đạt các danh hiệu thủ khoa trường, thủ khoa lớp, học sinh đỗ các trường chuyên cùng 12 học sinh thủ khoa đầu vào lớp 6 cũng có mặt đông đủ.

Mở đầu buổi lễ, cô giáo Trương Thị Quý Hoa – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc lễ vinh danh: *“Trong buổi gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng hôm nay, tôi xin ghi nhận, biểu dương những thành tích của các cô giáo chủ nhiệm lớp 9, các cô giáo giảng dạy các môn Toán, Văn, Anh lớp 9, các em học sinh khối 9. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc CMHS khối 9 đã luôn đồng hành cùng nhà trường; tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là các cô giáo chủ nhiệm và giảng dạy môn Toán, Văn, Anh khối 9 và các em học sinh khối 9 đã rất nỗ lực, rất cố gắng trong suốt năm học vừa qua”*. Trong chương trình, đại diện BPH Nhà trường ông Nguyễn Chinh Công – trưởng ban đại diện CMHS Nhà trường đã dành những lời chúc mừng, lời khen tới các bạn học sinh cũng như dành lời cảm ơn trân trọng đến thầy cô giáo.

Là một trong những gương mặt thủ khoa trường, em Nguyễn Thị Mai Hồng – lớp 9A1 đã có những lời chia sẻ: *“Được đứng trên sân khấu vinh danh ngày hôm nay là niềm vinh dự vô cùng to lớn của em. Hành trình học tập dưới mái trường THCS Thị trấn Văn Điển đã*

giúp em nuôi dưỡng và wơ m tâm tài năng. Em đã thực sự trưởng thành dưới mái trường THCS Thị trấn Văn Điển – nơi có các thầy cô giáo tuyệt vời, có bạn bè gắn bó”.

Một lần nữa chúc mừng thành tích xuất sắc của các em học sinh. Các em đã xuất sắc khi đạt được những dấu ấn trong học tập. Thành tích học tập của các em là ngọn lửa lan tỏa khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức. Chúc các em học sinh càng trưởng thành hơn, tự tin hơn và gặt hái nhiều thành tích cao.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ:



Cô giáo Trương Thị Quý Hoa phát biểu trong buổi Lễ vinh danh



Ông Nguyễn Chinh Công – Trưởng ban đại diện CMHS Nhà trường phát biểu



Các thầy cô giáo giảng dạy khối 9 đạt thành tích cao trong công tác ôn thi vào 10



Các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kì thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024



Các em học sinh đạt điểm xét tuyển cao đầu vào lớp 6 năm học 2023 - 2024



Các thầy cô giáo, các em học sinh chụp ảnh lưu niệm

Thực hiện: Nguyễn Thị Trâm